



10 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 12

จากปัญหาราคายางตกต่ำ ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ดังนั้นเกษตรกรชาวสวนยางจำนวนมากจึงต้องหันมาปลูกพืชแซมสวนยางเพื่อหาอาชีพเสริมสร้างรายได้ตามนโยบายของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) มาใช้จ่ายให้เพียงพอในการดำรงชีวิตในแต่ละวัน

ทองจันทร์และดวงมี สุทธิวรรค สองสามีภรรยาประกอบอาชีพทำสวนยางในต.จวนใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเลือกเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอาชีพเสริม หลังการทำสวนยาง เนื่องจากเลี้ยงง่าย ใช้พื้นที่ไม่มากสามารถเลี้ยงในบริเวณบ้านได้ มีรายได้พอสำหรับใช้จ่ายในครัวเรือน และต้นทุนต่ำ โดยเริ่มเลี้ยงจิ้งหรีดมาได้ประมาณ 5 ปีแล้ว เนื่องจากปัญหาราคายางตกต่ำ โดยเริ่มจากการทำถ้องเลี้ยง ใช้ถาดไข่เป็นรังในการเลี้ยง ถ้องหนึ่งใช้ประมาณ 30 ถาด ลงทุนไข่จิ้งหรีด ถาดละ 150 บาท มีตัวประมาณ 3-4 กิโลกรัม ต่อถาด เลี้ยง



โดยให้อาหารจิ้งหรีดคือ หัวอาหารจิ้งหรีด ใบมันสำปะหลังและเศษอาหารอื่นๆ เช่น พริกทองเศษผัก เป็นต้น

“ระยะเวลาในการเลี้ยง ถ้าในอากาศร้อนใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 35-40 วัน และอากาศเย็นใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 50-60 วันถึงสามารถจับขายได้ ขายเป็นแบบสดแล้วนำไปบริโภคส่งขายที่โลกริมละ 150 บาท มีรายได้อยู่ที่



ปลูก'พืชแซมยาง'เสริมรายได้ ทางออกชาวสวนยางอีสานใต้

ประมาณ 5,000-6,000 บาทต่อเดือน สิ่งที่ต้องระวังที่สุดในการเลี้ยงคือ หนู เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการปิดถ้องเลี้ยงให้ตีกันการเข้าทำลาย” เช่นเดียวกับ ภู จิตรวงษ์ เกษตรกรชาวสวนยางในอ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ อีกราย ใช้พื้นที่ที่ว่างระหว่างต้นยางในการปลูกไม้ผลต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ควบคู่กันไป โดยมีพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด 14 ไร่ แต่เดิมเป็นสวนเงาะและทุเรียนทั้งหมด เมื่อเงาะออกทั้งหมดแล้วหันมาปลูกยางพาราแทน หลังได้ต้นยางสนับสนุนจาก

โครงการยาง 8 แสนไร่ แต่เนื่องจากยางต้องใช้เวลาประมาณ 5-6 ปีในการปลูกกว่าจะกรีตได้ จึงซื้อไม้ผลมาปลูกแซมเพื่อสร้างรายได้ระหว่างปลูกยางไปด้วย ปัจจุบันไม้ผลที่ปลูกอยู่ก็มีกล้วยไข่, ส้มเขียวหวาน, ทุเรียน, มังคุด, ลองกอง ส่วนรายได้หลักตอนนี้มาจากกล้วยไข่ที่สามารถทำรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน

ด้าน ปิยะ วงศ์สุวรรณ ผอ.สทย. จ.ศรีสะเกษ ระบุว่า ในจ.ศรีสะเกษประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร สวนยาง ทำนา ปลูกไร่ จากสถานการณ์ภาวะราคายางตกต่ำทำให้รายได้ที่เคยได้ลดลงก็พยายามที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางประกอบอาชีพเสริมต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือก หรือเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เพิ่มรายได้ในครัวเรือน ให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิต

กินตามอัธยาศัย “ปัจจุบัน สทย.ได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุน เรียกว่าเงินทุนหมุนเวียนของเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อทำอาชีพเสริม โดยจะให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 2 บาทต่อปี ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวสวนยางเข้ามาใช้บริการมากขึ้น



แต่การกู้จะต้องคำนึงถึงตัวเกษตรกร สภาพพื้นที่และความพร้อมด้วย ว่าเหมาะที่จะทำอะไร เพื่อที่สทย.จะได้ให้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่วนมากจะขอไปใช้ปลูกพืชแซมในแถวปลูกยาง ในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต ทางสทย.ก็มีการสนับสนุนการฝึกอบรมป้อนสิ่งคิดให้ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง”

การปลูกพืชแซมในสวนยาง นับเป็นอีกแนวทางทางอาชีพเสริมรายได้ ในช่วงที่มีปัญหาราคายางตกต่ำเป็นอยู่ในขณะนี้ หากเกษตรกรคนใดสนใจจะปลูกพืชแซมยางบ้างสามารถเข้ารับข้อมูลและคำปรึกษาได้ที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางของจังหวัดนั้นๆ

• ฉัตรสุตา สุวรรณจตุพร •



10 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 13

เกษตรฯเร่งเคลื่อน แก้'ยาง'ครบวงจร หนุนกลไกจังหวัด ร่วมประสานปัญหา

นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบาย การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายางพารา เรื่องการบริหารจัดการอุปสงค์ และอุปทาน เพื่อบริหารจัดการน้ำยางสดในช่วงฤดูการเปิดกรีดยางของภาคใต้จนถึงสิ้นสุดฤดูการเปิดกรีดยาง โดยใช้กลไกคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจรระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด

นายอำนาจกล่าวต่อไปว่า ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราเป็นไปอย่างมีระบบครบวงจร จะดำเนินการในลักษณะบูรณาการการบริหารจัดการสินค้ายางพาราระดับจังหวัดเป็นสำคัญ โดยมอบหมายให้แต่ละจังหวัดจัดทำรายงานข้อมูลประมาณการสมดุลยางพาราของจังหวัด ฤดูกาลผลิตปี 2558/2559 ข้อมูลรายงานราคายางพาราในจังหวัด ข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรมยางของจังหวัด และข้อมูลโครงสร้างระบบตลาดยางในจังหวัด ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายยางพาราในระดับจังหวัดของโครงการต่างๆ จะประสานเชื่อมโยงการดำเนินการร่วมกับ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คณะรัฐมนตรี และการบริหารราชการของกระทรวง ในการบริหารจัดการสินค้ายางพาราแต่ละประเภท พร้อมทั้งมีการตรวจสอบการดำเนินงาน และติดตามการประเมินผล

ส่วนการแก้ไขปัญหาน้ำยางสดในระยะสั้น จะใช้ระบบแบบการกระจายน้ำนมดิบ โดยจัดให้มีศูนย์รวบรวมน้ำยางดิบ ซึ่งมีสหกรณ์ และสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือ สกย. ดำเนินการจัดหาแหล่งรวบรวมน้ำยางสด และนำไปขายให้โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง



“อำนวยการ” ประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ด้วยกลไกระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

- ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--9 ก.พ.--กองเกษตรสารนิเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอำนวยการ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายางพารา เรื่องการบริหารจัดการอุปสงค์ และอุปทานยางพารา เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำยางสดในช่วงฤดูการเปิดกรีดยางของภาคใต้จนสิ้นสุดฤดูการเปิดกรีดยาง ด้วยกลไกคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจรระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปยังศาลากลางจังหวัด 69 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรับฟังปัญหาสินค้ายางพาราจากผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดต่างๆ และจากผู้ประกอบการยางพารา รวมทั้งข้อเสนอแนะในระดับพื้นที่ เพื่อนำมาพิจารณาและเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ

นายอำนวยการ กล่าวต่อไปว่า ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราเป็นไปอย่างมีระบบครบวงจร จะดำเนินการในลักษณะบูรณาการการบริหารจัดการสินค้ายางพาราในระดับจังหวัดเป็นสำคัญ โดยมอบหมายให้แต่ละจังหวัดจัดทำรายงานข้อมูลประมาณการสมดุลยางพาราของจังหวัด ฤดูกาลผลิตปี 2558/2559 ข้อมูลรายงานราคายางพาราในจังหวัด ข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรมยางของจังหวัด และข้อมูลโครงสร้างระบบตลาดยางในจังหวัด ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายยางพาราในระดับจังหวัดของโครงการต่างๆ จะประสานเชื่อมโยงการดำเนินการร่วมกับ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คณะรัฐมนตรี และการบริหารราชการของกระทรวง ในการบริหารจัดการสินค้ายางพาราแต่ละประเภท พร้อมทั้งมีการตรวจสอบการดำเนินงาน และติดตามการประเมินผล

สำหรับสถานการณ์ราคายางพารา (ข้อมูลวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558) น้ำยางสด ราคาตลาดกิโลกรัมละ 36-37 บาท องค์การสวนยาง หรือ อสย. รับซื้อกิโลกรัมละ 40 บาท สวนยางก่อนถั่วย ราคาตลาดกิโลกรัมละ 35 บาท อสย. รับซื้อกิโลกรัมละ 37 บาท ส่วนการแก้ไขปัญหาน้ำยางสดในระยะสั้น จะใช้ระบบแบบการกระจายน้ำมันดิบ โดยจัดให้มีศูนย์รวบรวมน้ำยางดิบ ซึ่งมีสหกรณ์ฯ และสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือ สกย. ดำเนินการจัดหาแหล่งรวบรวมน้ำยางสด และนำไปขายให้โครงการสร้างมูลค่าภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง นอกจากนี้ จะจัดทำแผนการผลิตและจำหน่ายสินค้ายางพารา ปี 2558/2559 หลังสิ้นสุดฤดูการเปิดกรีดยางพาราภายใน 2 เดือน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2558

ทั้งนี้ จะรวบรวมปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับสินค้ายางพาราทั้งจากสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้



ไทยบริษัท

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

10 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 15

ข่าวสั้น กับโลก

● **ยึดคืนผืนป่า:** เมื่อเวลา 8.00 น. วันที่ 8 ก.พ. นายธีรภัทร ประจวบสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมคณะลงพื้นที่เปิดยุทธการ “พิทักษ์ไพรทวงคืนผืนป่า” ดำเนินการตรวจยึดพื้นที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ที่ประสบปัญหานายทุนจากภาคใต้มาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา โดยมีพื้นที่เป้าหมายตรวจยึดในเขต ต.บ้านกลาง 8 จุด เนื้อที่รวม 2,070 ไร่ นายธีรภัทรเผยว่า มาตรวจสอบพื้นที่ที่มีการลักลอบปลูกยางพาราในเขตป่าสงวนฯ ตอนนี้นำการปลูกอยู่ทั่วประเทศ 4 ล้านไร่ รวมในเขตป่าอนุรักษ์ที่เป็นอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอีกประมาณ 1 ล้านไร่ พยายามควบคุมไม่ให้ขยายการปลูกยางพารามากเกินไป เริ่มต้นที่จ.พิษณุโลกเป็นจังหวัดแรก กรมป่าไม้เข้ามาตรวจสอบหลายครั้งแล้ว และได้ยึดไปบ้างแล้ว แต่วันนี้จะเป็นการเปิดยุทธการ “พิทักษ์ไพร” เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันที่ได้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติฯ.

10 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 28

'ตรัง' เคลื่อนแก้ราคายางพารา

● ลุ้นกรม.ไฟเขียว 3 โครงการ

นายสมศักดิ์ ประวิสุทธิ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมนายนิกร สุกใส รองผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่องการบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทานยางพารา เพื่อการบริหารจัดการน้ำยางสด ช่วงฤดูการผลิตกรีดยางของภาคใต้จนถึงสิ้นสุดฤดูกาล ด้วยกลไกคณะกรรมการดำเนินการแก้ปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ตลอดจนรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะในระดับพื้นที่ เพื่อนำมาพิจารณาและเร่งแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ โดยมีนายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้ว่าฯ 69 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งนายอำนาจมอบหมายแต่ละจังหวัดจัดทำรายงานข้อมูลประมาณการสมดุลยางพารา ฤดูกาลผลิตปี 2558/2559 ข้อมูลรายงานราคายางพารา, โครงการสร้างอุตสาหกรรมยาง และโครงสร้างระบบตลาดยาง ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายยางพาราระดับจังหวัดในโครงการต่างๆ จะประสานดำเนินการร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คณะรัฐมนตรี และการบริหารราชการของกระทรวง ในการบริหารจัดการสินค้ายางพาราแต่ละ

ประเภท พร้อมตรวจสอบการดำเนินงาน ติดตามการประเมินผล และรวบรวมปัญหา อุปสรรค จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้

นายสมศักดิ์กล่าวว่า สถานการณ์ปัญหาราคายางพาราตกต่ำส่งผลกระทบต่อรายได้ สร้างความเดือดร้อนต่อเกษตรกรชาวสวนยางพาราเป็นอย่างมาก ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดตรังประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำสวนยางพาราได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วย เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล จ.ตรัง ได้จัดทำ 3 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนยางพารา โดยใช้ส่วนผสมแอสฟัลต์ผสมยางพารา 10 สาย มีแนวทางการทางตรงรับผิดชอบ, โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล โดยใช้การผสมน้ำยางพาราเป็นพื้นสนาม 20 แห่ง มีสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังรับผิดชอบ และโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยผสมน้ำยางพาราปูพื้นอาคาร 20 แห่ง โดยมีสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังรับผิดชอบ ซึ่งขณะนี้จัดทำโครงการของงบประมาณดำเนินการแล้ว

10 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 4 (1)

เรียงคน มาเป็นข่าว

- ...แฉะเวียนขึ้นไปร่วมพิธีเปิด “งานกาชาด-งานยางพาราบึงกาฬ” ซึ่งจัดเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ณ ศาลากลางเก่า แม่น้ำโขงนี้ “ยางพารา” จะตกที่นั่ง “เสื่อลากหาง” แต่ “งานบึงกาฬ” ยังอบอุ่น ผู้คนยังอุณหนาฟาคัง คึกคักดุจเดิม **พินิจ จารุสมบัติ** อดีตรองนายกฯ กับตำแหน่งนายกสมาคมวัฒนธรรมไทย-จีน ไม่ว่าจะข้างขึ้น หรือข้างแรม วังสุทัศน์ เพื่อให้เกิดเรื่องราว “วันยางพาราบึงกาฬ” ให้จงได้
- ...งานประจำปี 2558 ที่น่าจะ “กร่อย” กลับยิ่งใหญ่อลังการ เต็มไปด้วย “กัลยาณมิตร” เจ้าเก่า เจ้าใหม่ อาทิ **จาง เหียน** ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับเบอร์วัลเลย์กรุ๊ป **ชนคณະ** บินตรงมาจากซิงเต่า แคมเดินสาย เชื้อเชื้อพันธุกรรมโกลับบ้าน **ท่านลำเปลี่ยน สีนวลทอง** รองเจ้าแขวงเชียงขวาง **ท่านบุญยง สีสุวันนะคอน** รองเจ้าแขวงบอลิคำไซ “และเพื่อนใหม่” เจริญมาถึง หัวหน้าคณะผู้แทนจังหวัดอุดรธานี เวียดนาม “**ธง 4 ชาติ**” ปลิวไสวในจังหวัดเล็กๆ
- ...พีตแอนด์เฟิร์มได้ยอดเยี่ยม **พงษ์ศักดิ์ บริชาวิทย์** พ่อเมืองคนใหม่ เพิ่งย้ายไปประจำการกลืนยังหมาดๆ แต่ไม่ได้มือใหม่หัดขับ รู้แจ้งแทงทะลุ เรื่อง “ยางพารา” และ “คนบึงกาฬ” ได้แม่นเป็นจับวาง เป็นหลวงผู้รอบรู้ ราวกับ “กูรู” เต็มเต็มด้วย **นิพนธ์ คนขยัน** นายก อบจ. ทุกอย่างจึงดำเนินไปแบบรินฉลุย
- ...“บึงกาฬ” เป็นจังหวัดเล็ก แบบ “พริกชี้ฟ้า” มีประชากรประมาณ 4 แสนคน และ 85 เปอร์เซ็นต์ ทำอาชีพ “สวนยาง” มีพื้นที่เพาะปลูกยางพาราประมาณ 1.1 ล้านไร่ เป็นรองปักษ์ใต้ คือ สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ไม่ก็ช่วงตัว ช่วงราคาบูมสนั่น กิโลกรัมละ 100 บาท เศรษฐกิจจึงอู่ฟู รายได้ประชากรต่อครัวเรือน/หัว ยืนอยู่แถวต้นๆ ของ “ภาคอีสาน”
- ...ปัจจุบันราคาหล่นแบบรูดเส้า เหลือไม่ถึง 50 บาท/กก. “ชาวสวนยาง” เดือดร้อนสาหัสสากรรจ์กันทั่วประเทศ แต่ “แกนนำบึงกาฬ” เห็นพ้องต้องกันว่าจะไม่เดินขบวนประท้วงเป็นอันขาด เพราะยังมีทางออก คือ การหาวิธีการเพิ่มมูลค่าราคายางพารา อาทิ แปรรูปเพื่อส่งออก และรัฐบาลต้องสนับสนุน เช่น ทำสนามกีฬาลาดยาง หรือจ้างทำยางรถยนต์ให้หน่วยงานราชการทั้งหมด เชื่อขนมกินได้ว่ายางราคาจะต้องกลับมาผงาด
- ...ความต่างว่าด้วยเรื่องยางพารา ระหว่าง “ภาคใต้” กับ “อีสาน” มีอยู่หลากหลายมิติ กล่าวคือ “คนอีสาน” ร้อยละ 70-80 ปลูกยาง ครอบครัพละ 20-30 ไร่ ดูแลรักษา และกรีดยางเอง เทียบต่อคนไร่ เดิมกำลังกรีดยางได้วันละ 900 ตัน หรือประมาณ 10 ไร่ คุณค่านวนออกมา เป็นเม็ดเงิน ณ ราคา 50 บาท/กก. เฉลี่ยรายได้ 20,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน ฟินกันเลือดตาแทบกระเด็น
- ...ขณะที่ “คนปักษ์ใต้” เจือนไขในการปลูกยางสวนทางกับ “คนอีสาน” คือร้อยละ 70-80 เป็นเจ้าแก่ ไม่กรีดยางเอง ใช้บริการลูกจ้าง แบ่งรายได้ “วัดครึ่งกรรมการครึ่ง” คือ 50 ต่อ 50 รวมค่าปุ๋ย เมื่อมีรายการ “หารสอง” สถานการณ์ยาง “สามโลร้อย” โดยภาพรวม “ใต้” จึงเดือดร้อนกว่า “อีสาน-เหนือ” มากเป็นพิเศษ



10 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 4 (2)

- ...แต่ข้อได้เปรียบของ “คนใต้” คือ กิจการสวนยางส่วนใหญ่ผ่าน “จุดคุ้มทุน” ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะทำสวนยางพารา ตั้งแต่บรรพบุรุษ แบบสืบทอดของ วงศ์ตระกูล บางรายเป็นเจเนอเรชันที่ 3-4 เข้าไปแล้ว สานต่อจากรุ่นพ่อ รุ่นปู่ อากัง คินทูน กินกำไร ยิ่งเวลานี้ “สวนยาง” เมื่อก่อน เป็นที่ดิน “ภ.บ.ท.5” หรือ “ส.ค.1” ปัจจุบันเปลี่ยนสถานะเป็น “โฉนด” กันหมดแล้ว ราคาไหลสูงกว่าเดิมหลายสิบเท่า
- ...ทั้งหลายทั้งปวงเชื่อว่าหากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชวนยกระดับ ราคายางพารา แม้ไม่ถึงกับ กก.ละ 80 บาท แต่ให้โตเพดานอยู่ที่ 60 บาท ให้สูงกว่า “สามโลร้อย” เยี่ยงปัจจุบัน เชื่อว่า ชาวสวนยางจะไม่เคลื่อนไหว เปิดยุทธศาสตร์ ความหนองหงส์ หรือ ชะอวดโมเดลภาค 2 แน่นนอน

พลงน้ำแข็ง

10 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 6 (1)

แบงก์รัฐเร่งให้ไอทีอุปถุ์หมื่นล. แพคเกจใหม่

‘พัก-ยึด’ชำระหนี้
ลดดอกเบี้ยคนจน
บักตู่บินเยือนญี่ปุ่น

นายกฯนำคณะเยือนญี่ปุ่น กระชับ
การค้า-ลงทุน ร่วมมือพัฒนาระบบ
ราง ลองนั่ง‘ชินคันเซน’
(อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

แพคเกจใหม่

นายกฯนำคณะบินเยือนญี่ปุ่น
เมื่อเวลา 08.50 น. วันที่ 8 กุมภาพันธ์



เยือนญี่ปุ่น - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เดินทางถึงสนามบินนานาชาติโตเกียว กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในการเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ 3 วัน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์

10 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 6 (2)

ที่ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 ดอนเมือง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และภริยา พร้อมคณะรัฐมนตรี อาทิ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ ตามคำเชิญของนายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์และคณะจะเข้าเฝ้ามกุฎราชกุมารนารูฮิโตะ จากนั้นจะมีการหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรี เรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาระบบราง การพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยสู่ญี่ปุ่น นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีกับประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น-ไทย และพบปะกับภาคเอกชนของญี่ปุ่น ได้แก่ ประธานสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (เคดันเรน) ประธานและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเศรษฐกิจที่สำคัญในเขตคันไซ ที่นครโอซากา รวมถึงประธานและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต่างๆ ในญี่ปุ่น อาทิ ฮอนด้า และมิตซูบิชิ

ไทย-ญี่ปุ่นร่วมพัฒนาระบบราง

การเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะเป็นสักขีพยานการลงนามเอกสาร 2 ฉบับ คือ บันทึกแสดงเจตจำนงเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาระบบราง โดยระบุเส้นทางที่มีความสำคัญลำดับต้นที่สอดฝ้ายจะร่วมมือพัฒนา และการยกระดับรถไฟความเร็วสูงทำงานระบบรางไทย-ญี่ปุ่น เป็นระดับรัฐมนตรีเพื่อแสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง โดยให้รัฐมนตรีคมนาคมสองฝ่ายลงนาม อีกฉบับคือบันทึกความร่วมมือเกี่ยวกับความร่วมมือในการส่งเสริมธุรกิจไทยในญี่ปุ่น-ญี่ปุ่นในไทย และความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกันในประเทศที่สาม ระหว่างองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) กับคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กรร.) นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมและนั่งรถไฟความเร็วสูงชินคันเซน

บีบีซีชี้ราคาน้ำมันปาล์มมีพ้อ

ขณะที่ความเคลื่อนไหวอื่นๆ นั้น พล.อ.

ฉัตรชัย สารีภักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้มีการประชุมคณะกรรมการด้านการตลาดปาล์มน้ำมัน พบว่าสต็อกน้ำมันปาล์มเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณ 9.4 หมื่นตัน ด้งตัวเล็กน้อย แต่ไม่กระทบต่อการบริโภค เพราะรัฐบาลให้นำเข้าน้ำมันปาล์มดิบแล้ว 5 หมื่นตัน ซึ่งมีการผลิตบรรจุขวด (ลิตร) วางขายในตลาดแล้ว ยืนยันว่าปริมาณน้ำมันปาล์มเพียงพอต่อการบริโภค และควบคุมไม่ให้ขายเกินเพดานที่กำหนดไว้คือขวด (ลิตร) ละ 42 บาท

“เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน จึงตั้งคณะกรรมการย่อยดูแลด้านสต็อกสินค้าโดยเฉพาะ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทบทวนพื้นที่เพาะปลูกปาล์มให้เหมาะสมต่อไป พร้อมให้ชาวบ้านว่าจะทำอย่างไรให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลแท้จริงของหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรฯ” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวถึงความคืบหน้าการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล 9.9 แสนตัน เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีการเสนอราคาสูงกว่าหลักเกณฑ์และน่าจะระบายได้ทั้งหมด ถือว่าเป็นการระบายสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับการเปิดประมูลทั่วไป

กำลังตรวจสอบคุณสมบัติของเอกชนที่ประมูล โดยตัดบริษัทที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดในการระบายข้าวของรัฐบาลก่อน

พณ.เตรียมรับมือมะนาวแพง

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และโฆษกกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรและเนื้อสัตว์ช่วงหน้าร้อน พร้อมเตรียมแผนรับมือ อาทิ มะนาวที่มักมีราคาสูงขึ้นในหน้าแล้ง จากสถิติย้อนหลัง 3 ปี (2555-2557) ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ผลผลิตมาก ราคาขายจะลดต่ำ แต่ช่วงเดือนกันยายน-เมษายน ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยจะลดขั้นตอนทางการตลาดให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรนำมะนาวมาจำหน่ายยังตลาดปลายทางให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงในราคาที่เป็นธรรม ทั้งนี้ ราคามะนาวเดือนมกราคม 2558 ขายส่ง (เบอร์ 1-2) อยู่ที่ 2.26 บาทต่อลูก ราคาขายปลีก (เบอร์ 1-2 คละ) ราคาอยู่ที่ 3.62 บาทต่อลูก ขณะที่ราคาขายปลีก 4-5 บาทต่อลูก

นางดวงกมลกล่าวว่า สำหรับเนื้อหมู เนื้อ

ไก่ และไข่ไก่ ที่กังวลว่าราคาจะสูงในเทศกาลตรุษจีนนั้น พบว่าปริมาณยังไม่ได้ผิดปกติ ราคาน่าจะทรงตัว แต่เตรียมแผนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อช่วยเหลือผู้เลี้ยงไก่ไข่และเนื้อหมู มาจำหน่ายที่กระทรวงและที่พาณิชย์จังหวัดแต่ละแห่ง

แบงก์รัฐเล็งพักหนี้คนจน

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังแจ้งว่า ขณะนี้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) กำลังจัดทำแพคเกจแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน ตามคำสั่งของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน ที่ประชุมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าร่วมด้วย โดยที่ประชุมให้การบ้านว่าแต่ละแบงก์ควรจะมีมาตรการช่วยคนจนลดความเหลื่อมล้ำอย่างไรบ้าง โดยใช้เวลา 2 สัปดาห์ ก่อนเสนอที่ประชุมอีกครั้งในวันที่ 16 กุมภาพันธ์

รายงานข่าวแจ้งว่า เบื้องต้นที่แบงก์รัฐคิดไว้คือ ช่วยเรื่องภาระหนี้กลุ่มคนจน อาจจะเป็นการพักหนี้ ยืดหนี้ หรือลดดอกเบี้ย การดูแลภาระหนี้ครั้งนี้จะเชื่อมโยงกับการดูแลหนี้กลุ่มเกษตรกร ที่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา รวมถึงข้อเสนอของนายวิเชียร พงษ์ลาเจีย นายกลสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ที่ขอให้พักหนี้ชาวนา 3 ปี แต่การดำเนินการนั้นคงจะไม่ทำเฉพาะกลุ่มเกษตรกรเพียงกลุ่มเดียว แต่จะดูในภาพรวมเพื่อช่วยเหลือไปถึงกลุ่มคนจนด้วย

ปล่อยกู้โอท็อปหมื่นล้าน-คบ.5%

ข่าวแจ้งว่า นอกจากนี้อเอสเอ็มอีแบงก์กำลังพิจารณาการปล่อยสินเชื่อกลุ่มคนยากจน โดยจะใช้เงินประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ที่รัฐบาลจัดหาฝากไว้ที่แบงก์ มาปล่อยกู้อัตราดอกเบี้ยพิเศษไม่เกิน 5% โดยเงินปล่อยกู้ดังกล่าวจะเน้นช่วยเหลือกลุ่มโอท็อปทั่วประเทศ ส่วนธนาคารออมสินจะใช้ธนาคารประชาชน



10 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 6 (3)

ให้เข้าถึงคนมากขึ้น และกำลังพิจารณาว่าจะปรับลดดอกเบี้ยลงหรือไม่

ข่าวแจ้งว่า แนวทางทั้งหมดจะเป็นการช่วยเหลือในระยะ 1 ปี ในการแก้ปัญหาความยากจน รวมถึงช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ โดยให้ไปดูแลกลุ่มคนยากจนและเกษตรกรเดือดร้อนอะไร แบ่งกันรัฐจะใช้เครื่องมือที่มีอยู่ช่วยเหลืออะไรได้บ้าง นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเข้ามาช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล กระทรวงเกษตรดูแลเรื่องการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร กรมที่ดินช่วยดูแลแนวทางช่วยเหลือปัญหาที่ทำกิน จะเป็นแพคเกจรวมกันในหลายๆ ส่วน หลังได้ข้อสรุปในเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

แจ้งสำราจปีไตร3แปลงใช้พีเอสซี

นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชพ.) กล่าวว่า สาเหตุที่ประกาศเพิ่มเติมให้สิทธิสำราจปีไตรสามครั้งที่ 21 เลือก 3 พื้นที่ในอ่าวไทยว่าจะพิจารณาใช้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ (พีเอสซี) ได้หรือไม่ เนื่องจาก ชพ.รับฟังข้อเสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) บางคนที่ระบุว่าให้เลือกบางพื้นที่ดำเนินการ เมื่อ ชพ.พิจารณา ก็พบว่าทั้ง 3 แปลงเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสพบมากที่สุด เพราะในอดีตเคยสำรวจพบแล้ว แต่เวลานั้นบริษัทที่ได้สิทธิไม่มีเทคโนโลยีในการพัฒนา ประเด็นนี้เป็นที่ทราบกันดีเพราะในประกาศระบุชัดว่าโบนัสของ 3 แปลงที่เอกชนต้องจ่ายรัฐบาลคือ 100 ล้านบาท สูงกว่าแปลงสำรวจอื่นที่กำหนดโบนัสเพียง 10 ล้านบาท

“กระบวนการหลังจากนี้ต้องรอถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ เพื่อดูว่ามีเอกชนสนใจยื่นสำราจปีไตรสามที่ราย และรายใดสนใจ 3 แปลงที่รัฐบาลประกาศเพิ่มเติม หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมสูงสุด จะมีความชัดเจนปลายปีนี้ โดย ชพ.จะศึกษาข้อกฎหมายของระบบพีเอสซี” นางพวงทิพย์กล่าว

สนพ.จับตาราคาน้ำมันผันผวน

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า ขณะนี้ต้องจับตาสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกอย่างใกล้ชิด หลัง

จากสัปดาห์ที่ผ่านมาราคายับขึ้นไปที่กว่า 50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล แม้จะยังอยู่ในระดับต่ำแต่ก็ทำให้ราคาขายปลีกยวบยขึ้นเช่นกัน สาเหตุหนึ่งอาจมาจากข่าวการสู้รบของจอร์แดนกับกลุ่มรัฐอิสลาม (ไอเอส) ทำให้ทั่วโลกกังวล แต่เชื่อว่าปัญหานี้ไม่น่าจะบานปลาย นอกจากนี้ปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันยวบยขึ้นอาจมาจากการเก็งกำไร และทางกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปค) ยังไม่ส่งสัญญาณลดการผลิตน้ำมัน จึงเชื่อว่าราคาน้ำมันอาจไม่ปรับตัวเพิ่มมากนัก

นายประเสริฐกล่าวว่า สำหรับแนวโน้มราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) ยังไม่มีการปรับราคาแน่นอน เพราะที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เพิ่งพิจารณาปรับเพิ่ม 50 สตางค์ต่อลิตร (กก.) ช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้จะคงระดับ 24.16 บาทต่อ กก. เพราะประกาศราคาไปเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์

รถร่วมยืนยันขึ้นราคาแต่ใช้ตัวเก่า

นางภัทรวดี กล่อมเจริญ นายกสมภาคผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง หรือรถร่วมบริการ ชสมก. กล่าวว่า รถร่วม ชสมก. จะรับค่าโดยสารอีก 1 บาทตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป หลังกระทรวงคมนาคมอนุมัติแล้ว

“แต่ขอทำความเข้าใจกับประชาชนว่าแม้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ จะเก็บค่าโดยสารในราคาใหม่ แต่เนื่องจากการอนุญาตให้ขึ้นราคาค่าโดยสารในเวลากระชั้นชิด จึงขออนุญาตใช้ตัวโดยสารในราคาเดิมไปก่อนในช่วงแรก เพราะปัจจุบันรถร่วมที่วิ่งอยู่กว่า 4,000 คัน ใช้บริษัทพิมพ์ตั๋วโดยสารที่เดียวกันหมด จึงจัดพิมพ์ตั๋วราคาใหม่ไม่ทัน ทางบริษัทพิมพ์ตั๋วได้แจ้งแล้วว่า จะรีบจัดพิมพ์ส่งให้โดยเร็วที่สุด” นางภัทรวดีกล่าว

ยางใต้ช็อก-ชุมนุมประท้วง

นายศักดิ์สฤษฎ์ ศรีประศาสตร์ แกนนำเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย 16 จังหวัดภาคใต้ กล่าวว่า ได้ให้เวลารัฐบาลแก้ปัญหาราคายางตกต่ำมานานแล้ว หากยังไม่มื่ออะไรที่ดีขึ้นชาวสวนยางคงไม่มีเครื่องมืออื่น นอกจากนัดชุมนุมประท้วงเพื่อกดดันรัฐบาลให้เร่งแก้ปัญหา ก่อนเปิดกริตครั้งใหม่ในอีก 60 วันข้างหน้า ดังนั้น ช่วงนี้รัฐบาลยังมีเวลาที่จะดำเนินการต่างๆ จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

ที่จะครบรอบ 1 ปีของการปฏิวัติ ที่จะทำให้ราคายางสูงขึ้น

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา แกนนำเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้นัดพบกันที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งใกล้ห้างเอสโก้ โลตัส สาขาตรัง เพื่อหารือสถานการณ์ราคายาง และการเรียกร้องการแก้ปัญหาราคายางต่อรัฐบาล เนื่องจากเห็นว่ารัฐบาลไม่จริงจังในการแก้ปัญหาราคายางที่ควร ดังนั้น อาจมีการชุมนุมประท้วงพร้อมกันทั้งภาคใต้ในเร็วนี้

นายสุรเชษ บิลสัน ประธานเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย จ.สงขลา กล่าวว่า ชาวสวนยางรายย่อยได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาราคายางที่ตกต่ำต่อเนื่อง หากไม่ตัดเรื่องกฎอัยการศึก เชื่อว่าเกษตรกรคงอยู่บนท้องถนนกันแล้ว โดยทางเครือข่ายนั้นยังคงดูว่ามาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลออกมานั้นจะได้ผลหรือไม่ หากราคายางแผ่นดินไม่ขึ้นไปถึงลิตร (กก.) ละ 80 บาทตามที่ร้องขอไป ก็คงจะต้องออกมาเคลื่อนไหวกันอีกครั้ง อาจต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯ

10 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า B 12



ถกแก้สินค้าเกษตร

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ ปิติพงศ์ พิษบุญ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองกระทรวงร่วมประชุมบูรณาการ เพื่อวางแผนการแก้ปัญหาสินค้าเกษตร โดยเห็นร่วมกันที่จะตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลสินค้าเกษตร 6 รายการ เพื่อให้มีราคาตกต่ำ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ ยางพารา



10 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า A 7

ข่าวเด่นทั่วไทย

ยางพาราล้นตลาดกลาง

นครศรีธรรมราช — หลังจากรัฐบาลอัดฉีดงบกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท เพื่อแทรกแซงราคายางพาราตกต่ำ ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรและผู้ค้ายางพาราแผ่นดินและแผ่นรมควั่นทั่วประเทศ นำยางในสต็อกไปขายที่ตลาดกลาง ยางพารานครศรีธรรมราช ต.จันดี อ.ฉวาง จนล้นตลาด วันละกว่า 570 ตัน ทำให้ระบายไม่ทัน ขณะที่ยังมีรถบรรทุกขนส่งยางรอบตลาดอีกกว่า 4,000 ตัน ทั้งนี้ในปัจจุบันราคารับซื้อที่อยู่ที่ 63 บาท/กก. ขณะที่ตลาดโลก รับซื้ออยู่ที่ 50 บาท/กก.



10 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1, 4

พาณิชย์-เกษตรฯ ตั้ง 6 คณะทำงาน แก้ 'ราคาตกต่ำ'

"พาณิชย์-เกษตรฯ" จับมือแก้ราคาสินค้าเกษตร ตั้งคณะทำงาน 6 ชุด วางแผนร่วมด้านผลิต-ตลาด เป้าหมาย 6 พืชผลเกษตร "ปาล์ม น้ำมัน ข้าว มันสำปะหลัง ผลไม้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา" หวังแก้ปัญหาราคตกแบบครบวงจร ด้าน "อำนาจ" เผยต้นราคายางใกล้ 65 บาทต่อกก. ขณะชาวสวนยางชี้ต้องรอดูราคาจริง เริ่มกรีดเดือนพ.ค.

นางดวงกมล เจียมบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับนายปิติพงศ์ พิรงชู ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า เห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานระดับผู้บริหาร 2 กระทรวง เพื่อพิจารณาจัดทำแผนด้านการผลิต และ

อ่านต่อหน้า > 4

ต่อจากหน้า 1

พาณิชย์

การตลาด ในการดูแลแก้ไขปัญหาให้กับสินค้าเกษตรทั้ง 6 รายการ คือ ปาล์ม น้ำมัน ข้าว มันสำปะหลัง ผลไม้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา

"ถือเป็นก้าวแรกและครั้งแรกที่ทั้ง 2 กระทรวงได้มททำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร โดยจากนี้ไปคณะทำงานทั้ง 2 ฝ่ายจะไปหารือกันในรายละเอียดถึงการวางแผนด้านการผลิต การวางแผนด้านการตลาด ซึ่งจะต้องทำอย่างสอดคล้องกัน" นางดวงกมล กล่าว ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้มิลสเตอร์ที่ดูแลสินค้าเกษตรแต่ละตัวทำหน้าที่ในการหารือกับผู้บริหารทางฝั่งของกระทรวงเกษตรฯ โดยจะเริ่มหารือกันให้ได้ข้อสรุปภายใน 1 เดือน และหลังจากนั้นจะนำเข้าสู่ที่ประชุมของรัฐมนตรีทั้ง 2 ฝ่ายต่อไป

นางดวงกมลกล่าวว่า แนวทางการทำงานจะต้องมีการประเมินร่วมกันว่าสินค้าเกษตรแต่ละตัวจะมีผลผลิตมากน้อยแค่ไหน และแผนงานทางด้านการตลาด กระทรวงพาณิชย์มีแผนอะไรบ้าง ซึ่งจะต้องมาดูแลสอดคล้องกันเพราะไม่เช่นนั้น หากผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก ก็จะมีปัญหาทางด้านการตลาด และราคาตกต่ำอีก แต่หากสามารถวางแผนการผลิตออกมาให้เหมาะสมก็จะไม่มีปัญหาการล้นตลาดและทำให้ราคาสูงขึ้น

ขณะที่การทำแผนด้านการตลาด ก็ทำได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังขอให้ทั้ง 2 กระทรวง ร่วมกันให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเพาะปลูกว่าต่อไปจะต้องเน้นที่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับมาตรฐานโลก เพื่อให้สินค้าเป็นที่ต้องการและขายได้ง่าย รวมทั้งจะต้องเพิ่มการวิจัยพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเพราะการขายแต่สินค้าเกษตรพื้นฐานเพียงอย่างเดียวไม่เป็นผลดี มีปัญหาถูกตรวราคา แต่ถ้าสร้างมูลค่าเพิ่ม ก็จะสามารถได้ในราคาที่สูงขึ้น

เผยราคายางขยับขึ้น 17%
นายอำนาจ ปะติสมิทธ เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงแนวโน้มราคายางสดที่เกษตรกรขายได้ อยู่ที่ 43 บาทต่อกก.ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 17% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนที่จะมีการประกาศมาตรการพยุงราคาน้ำยางสดราคาอยู่ที่ 37 บาทต่อกก. ขณะที่ราคาน้ำยางสด ณ โรงงานขยับขึ้นไปแตะราคา 45 บาทต่อกก. เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ที่ราคาปิดท้ายสัปดาห์ที่ 42 บาทต่อกก. ซึ่งการปรับเพิ่มขึ้นของราคา ส่วนหนึ่งเกิดจากการเข้าพุงราคาขององค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ตามมาตรการที่จะนำเงิน 4,000 ล้านบาท กองทุนมูลนิธิกักกันชน (Buffer Fund) ที่มีวงเงินให้ไว้ที่ 20,000 ล้านบาท เพื่อเข้ารับซื้อน้ำยางสดเพื่อขึ้นตลาด เริ่มต้นซื้อในราคา 42 บาทต่อกก.

ทั้งนี้ เริ่มซื้อเมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งในฤดูปิดกรีดเชื่อว่าราคาน้ำยางสดของเกษตรกรจะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปยืนที่เป้าหมาย 49-51 บาทต่อกก. ได้ ส่วนราคายางแผ่นดินรมควันที่ใช้เงินจากโครงการสร้างมูลภัณฑ์กักกันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง เบิกเงินล็อตแรก 6,000 ล้านบาท เป้าหมายยกระดับราคายางในประเทศทั้งระบบปรับตัวสูงขึ้นไปที่ 65 บาทต่อกก.

เล็งของบเพิ่ม 180 ล้านตั้งกองทุน

นายอำนาจ กล่าวว่าการดำเนินการได้ใช้เงินไปแล้ว 4,620 ล้านบาท ซื้อง่ายได้ปริมาณ 78,437.96 ตัน แบ่งเป็น ซื้อง่ายแผ่นดินได้ปริมาณ 19,175 ตัน วงเงิน 1,094 ล้านบาท และยางแผ่นดินรมควัน 59,262.59 ตัน วงเงิน 3,525 ล้านบาท ขณะนี้ราคายางแผ่นดินรมควันขยับตัวอยู่ที่ 63.15 บาทต่อกก.เชื่อว่าภายในเดือนก.พ. 2558 นี้ ราคาน้ำยางขยับตัวสูงขึ้นไปอยู่ที่ราคา 65 บาทต่อกก.ได้

"กระทรวงฯ ยังเตรียมเสนอ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขออนุมัติวงเงิน 180 ล้านบาท จัดตั้งกองทุนรวมอีทีเอฟยางพารา เพื่อรับซื้อยางต้นน้ำ เพื่อทำหน้าที่พยุงราคาในตลาดล่วงหน้า และมีส่วนช่วยเหลือผู้ผลิตสวนยางรายย่อยในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟท) ให้มากขึ้น ลดความผันผวนของราคาจากปัจจุบันตลาด เอเฟท มีอัตราการซื้อขายน้อย และราคามีความเคลื่อนไหวตามราคายางพารา

ที่ซื้อขายในต่างประเทศ และตามปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ใช่ราคายางพาราอย่างแท้จริง ซึ่งการใช้กลไกของกองทุนพยุงราคาตลาดล่วงหน้าครั้งนี้ เพื่อหวังว่า จะสามารถคานราคาไม่ให้ตลาดล่วงหน้าปรับตัวลดลง และถือเป็นการเตรียมรับมือหากตลาดล่วงหน้าปรับตัวลดลง หากราคายางพาราในตลาดโลกปรับตัวลดลง จากช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก" นายอำนาจกล่าว

เกษตรกรชี้ดูราคาช่วงเปิดกรีดยาง

นายเทอดศักดิ์ เสริมศรี ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ราคารับซื้อน้ำยางดิบที่รัฐบาลตั้งไว้ที่ กก.ละ 42 บาทนั้น ไม่มีประโยชน์แล้ว เพราะในขณะนี้ชาวสวนยางทั้ง อีสานเหนือและใต้ ได้ปิดกรีดไปแล้วตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. ที่ผ่านม ส่วนสถานการณ์น้ำยางจะสามารถประเมินอีกครั้งใน ช่วงเปิดกรีดครั้งต่อไปประมาณเดือน พ.ค. 2558 ซึ่งยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่า จะปรับขึ้นหรือลงมากน้อยเพียงใด

สำหรับราคายางที่ซื้อขายกันขณะนี้จะเป็นยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ตามที่รัฐบาลรับซื้ออยู่ที่ กก.ละ 58.55 บาท และราคายางแผ่นดิบรมควัน อยู่ที่ กก.ละ 63 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวไม่เคลื่อนไหวเลยในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา จึงสามารถประเมินในเบื้องต้นได้ว่า การดำเนินการของภาครัฐไม่ประสบผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ว่าจะส่งผลให้ราคาในตลาดปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้เพราะภาคเอกชนไม่ได้รับราคารับซื้อตาม โดยยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ยังมีราคาเสนอซื้อที่ กก.ละ 50-53 บาท

"ราคายางที่รัฐบาลออกมามีประกาศรับซื้อ จึงเป็นราคาหลอกและไม่เป็นประโยชน์ใดๆ เพราะขณะนี้ชาวสวนยางไม่ได้กรีดยางแล้ว"



10 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 7

พาณิชย์-เกษตรฯลุยแก้6สินค้าราคาตกต่ำ

นนทบุรี ● “พาณิชย์” จับมือกระทรวงเกษตรฯ ตั้งคณะทำงาน 6 ชุด วางแผนดูแลการผลิต การตลาดสินค้าปาล์ม น้ำมัน ข้าว มันสำปะหลัง ผลไม้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา หวังแก้ปัญหาราคาตกต่ำแบบครบวงจร

นางดวงกมล เจียมบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลัง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ ทหารเรือ ร่วมกับนายบิณฑังค์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ว่า รัฐมนตรี 2 กระทรวงได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานระดับผู้บริหารของ 2 กระทรวง เพื่อพิจารณาจัดทำแผนด้านการผลิตและการตลาด ในการดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับสินค้าเกษตรทั้ง 6 รายการ ได้แก่ ปาล์ม น้ำมัน ข้าว มันสำปะหลัง ผลไม้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา

“ถือเป็นก้าวแรกและครั้งแรกที่ทั้ง 2 กระทรวงได้มาทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร โดยจากนี้ไป คณะทำงานทั้ง 2 ฝ่าย จะไปหารือกันในรายละเอียดถึงการวางแผนด้านการ

ผลิต การวางแผนด้านการตลาด ซึ่งจะต้องทำอย่างสอดคล้องกัน” นางดวงกมล กล่าว

ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้มิสเตอร์ที่ดูแลสินค้าเกษตรแต่ละตัวทำหน้าที่ในการหารือกับผู้บริหารทางฝั่งของกระทรวงเกษตรฯ โดยจะเริ่มหารือกันให้ได้ข้อสรุปภายใน 1 เดือน และหลังจากนั้น จะนำเข้าสู่ที่ประชุมของรัฐมนตรีทั้ง 2 ฝ่ายต่อไป.



10 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 7

พณ.-กษ.จับมือคุมเสินค้าเกษตร ตั้งทีมเจาะเสินค้ารายตัวแก้ปัญหา

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ นางดวงกมล เจียมบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงผลประชุมร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ และนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุม เพื่อบูรณาการ วางแผนการทำงาน แก้ไขปัญหาเสินค้าเกษตรร่วมกันอย่างครบวงจรว่า ที่ประชุมมีข้อตกลงร่วมกันในการขับเคลื่อนทั้งภาคการผลิตและภาคการตลาด จะตั้งคณะทำงาน 6 ชุด ดูแลเสินค้า 6 ตัว ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน, ข้าว, มันสำปะหลัง, ผลไม้, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพาราทั้ง 6 ชุด จะมีปลัดทั้ง 2 ฝ่ายเป็นประธานคณะทำงาน เพื่รองรับในอนาคตที่จะมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดจำนวนมาก รวมถึงการไหลเข้าของเสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน เบื้องต้นได้กำหนดให้ตัวแทนทั้ง 2 กระทรวง หรือ

ร่วมกันให้ได้ข้อสรุปภายใน 1 เดือนก่อนนำผลเข้าที่ประชุมร่วมของรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายต่อไป

สำหรับแนวทางทำงานทั้ง 6 คณะจะต้องประเมินเสินค้าแต่ละตัวทิศทางผลผลิตจะเป็นอย่างไร ต้องวางแผนทางการตลาดเอาไว้รองรับเพื่อให้สอดคล้องกัน เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต ทั้งในช่วงที่ผลผลิตออกมามาก จะมีปัญหาด้านการตลาด ราคาเสินค้าตกต่ำ หากวางแผนไว้อย่างเหมาะสมจะช่วยแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดได้ และจะช่วยให้ราคาเสินค้าสูงขึ้นด้วยอีกทั้ง 2 กระทรวง จะร่วมกันให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเพาะปลูกที่เน้นเรื่องคุณภาพและมาตรฐานเสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับมาตรฐานโลก ยังมองว่าในอนาคตรัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการวิจัย คุณภาพเสินค้า การสร้างมูลค่าเพิ่มเสินค้ามากขึ้น

10 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 6



เรียงชาย : กลุ่มเกษตรกรและผู้ค้ายางพาราแผ่นดิบและแผ่นรมควัน นำยางในสต็อกส่งจำหน่ายยังตลาดกลางอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีปริมาณยางพาราค้างตลาดกว่า 570 ตัน โดยมีองค์การสวนยางเป็นผู้ประมวลรายใหญ่ ที่ตลาดกลางยางพารา อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช



ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

10 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 8

ราคายางเริ่มกระเตื้อง

นายอานวย ปะติเส รวชม.เกษตรและสหกรณ์ เผยว่า ขณะนี้ราคาน้ำยางสดปรับขึ้นมาอยู่ที่ 48 บาท/กิโลกรัม (กก.) หรือเพิ่มขึ้น 17% จาก 37 บาท/กก.ในช่วงก่อนใช้มาตรการพยุงราคา ส่วนราคาน้ำยางสด ณ โรงงานอยู่ที่ 45 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 5% จาก 42 บาท/กก. ในสัปดาห์ก่อน ส่วนหนึ่งเกิดจากการพยุงราคาขององค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ตามมาตรการนำเงิน 4,000 ล้านบาท จากกองทุนเงินกู้ยืมที่กันชน (บีพีเอฟอาร์พี) รับซื้อน้ำยางสดเพื่อชื้อไม้ตลาด เชื่อว่าราคาจะขึ้นไปยืนที่เป้าหมาย 49-51 บาท/กก.ได้ ส่วนราคายางแผ่นดิบรวมกัน ที่ใช้เงินจาก โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกันชนรักษาเสถียรภาพราคายางเบิกเงินล็อตแรก 6,000 ล้านบาท เป้าหมายยกระดับราคาให้อยู่ที่ 65 บาท/กก.นั้น ขณะนี้ราคาขึ้นมมาอยู่ที่ 63.15 บาท/กก. เชื่อว่าภายในเดือน ก.พ.นี้ น่าจะขึ้นไปอยู่ที่ 65 บาท/กก.ได้

ด้านนางดวงกมล เขียวบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลัง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.พาณิชย์หารือร่วมกับนายปิติพงษ์ ฝั่งบุญ ณ อยุธยา รว.เกษตรและสหกรณ์ว่า 2 กระทรวงเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานระดับผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนด้านการผลิตและการตลาด ใน การดูแลและแก้ปัญหาสินค้าเกษตร 6 รายการ ได้แก่ ปาล์ม น้ำมัน ข้าว มันสำปะหลัง ผลไม้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา โดยให้ได้ข้อสรุปในเดือน และนำเข้าสู่ที่ประชุมของรัฐมนตรี 2 กระทรวงต่อไป นอกจากนี้ยังขอให้ทั้ง 2 กระทรวงร่วมกันให้ความรู้เกษตรกรในการเพาะปลูกพืชให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงต้องเพิ่มการวิจัยพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น.

10 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 14

ชาวสวนยางตรังร่วมโครงการ หนุนสินเชื่อเกษตรกรรายย่อยๆ

ชาวสวนยางตรัง เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม วงเงินกว่า 360 ล้านบาท ส่วนใหญ่นำไปปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์

ตรัง/ นายสมศักดิ์ ประวิสุทธิ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีความต้องการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้น้อย รายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายภายในครอบครัว จึงได้จัดโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ทั้งนี้เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ในจังหวัดตรัง ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา เมื่อยางพาราทกต่ำจึงทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว จึงต้องทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

นายสมศักดิ์ เปิดเผยต่อไปว่าเมื่อรัฐบาลมีโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ที่ได้ทำอาชีพเสริม ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาใช้จ่าย ทั้งนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ได้ให้เกษตรกรรายย่อยที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ให้ไปกรอกแบบฟอร์มที่สำนักงานเกษตรอำเภอใน 10 อำเภอของจังหวัดตรัง ซึ่งตั้งแต่เปิดรับเกษตรกรรายย่อยจนถึงวันสุดท้าย มีเกษตรกรรายย่อยมายื่นเรื่องเข้าร่วมโครงการ 3,805 คน เป็นเงิน 369,186,000 บาท

“สำหรับโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม คุณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมโครงการนั้น เกษตรกรต้องจดทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรในการทำสวนยาง โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 บาทต่อปี โดยรัฐบาลจะช่วยเหลือให้ 3 บาท เกษตรกรจ่าย 2 บาทการชำระคืนภายใน 5 ปี สามารถกู้ได้ 1 แสนบาท โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะเขียนโครงการทำอาชีพเสริม เช่น เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก และอื่นๆ” นายสมศักดิ์ กล่าว



10 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 13

เดินหน้าหนุนขบวนการสหกรณ์ ปั้นขึ้นชั้นผู้ค้ารายใหญ่ในชุมชน

นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนเกษตรกรให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีความอยู่ดีกินดี โดยเฉพาะการมุ่งเน้นสนับสนุนให้สหกรณ์เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศในหลายๆเรื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนให้สหกรณ์เข้ามาทำหน้าที่รวบรวมผลิตผลเกษตร และแปรรูปผลิตผลเกษตร เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ซื้อผู้ขายรายใหญ่อีกราย ซึ่งจะทำให้สหกรณ์เป็นที่พึ่งในการขายผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยเฉพาะนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกรระดับจังหวัด และโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร ตามแนวทางพัฒนาอย่างพาราทั้งระบบ ซึ่งในส่วนของ จ.อุทัยธานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินโครงการโดยมีสหกรณ์เข้าร่วม 6 แห่ง ได้แก่ 1.สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด มีแผนรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่าย จำนวน 3,000 ตัน รวบรวมข้าวเปลือกเพื่อแปรรูป จำนวน 2,000 ตัน 2.สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด มีแผนรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่าย จำนวน 19,000 ตัน รวบรวมข้าวเปลือกเพื่อแปรรูป จำนวน 1,000 ตัน 3.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุทัยธานี จำกัด มีแผนรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่าย จำนวน 10,000 ตัน 4.สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด มีแผนรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่าย จำนวน 10,000 ตัน 5.สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด มีแผนรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่าย จำนวน 5,000 ตัน และ 6.สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินน้ำดี จำกัด มีแผนรวบรวมยางพาราเพื่อจำหน่าย จำนวน 100 ตัน



10 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 6

ตั้งทีมทำงานร่วมคุ้มครองพืชเกษตรครบวงจร

● พาณิชย์-เกษตรฯ จับมือทำงานดูแลสินค้าเกษตร 6 ชนิด ตั้งคณะทำงานร่วมเจาะสินค้ารายตัว ปาล์ม น้ำมัน ข้าว มันสำปะหลัง ผลไม้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา วางแผนป้องกันปัญหาสินค้าตลาด ราคาตกต่ำ

นางดวงกมล เจียมบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประชุมร่วมกัน โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีพาณิชย์ และ นายปิณฑศักดิ์ พงษ์บุณย ณ์ อธิบดีฯ ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการทำงาน และแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรร่วมกันอย่างครบวงจรและสอดคล้องกัน ในที่ประชุมมีข้อตกลงร่วมกันที่จะขับเคลื่อนทั้งภาคการผลิต ภาคการตลาด และตั้งคณะทำงานขึ้นมา 6 ชุด ดูแลสินค้าเกษตร 6 ชนิด ได้แก่ ปาล์ม น้ำมัน ข้าว มันสำปะหลัง ผลไม้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา แต่ละชุดจะมีปลัดกระทรวงจากทั้ง 2 ฝ่ายเป็นประธาน

“การทำงานร่วมกันในครั้งนี้เพื่อรองรับในอนาคตที่จะมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดจำนวนมาก รวมถึงการไหลเข้าของสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน เบื้องต้นได้กำหนดให้ทางตัวแทนของทั้ง 2 กระทรวงหารือร่วมกันให้ได้ข้อสรุปภายใน 1 เดือน จากนั้นจะนำผลสรุปเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ต่อไป” นางดวงกมลกล่าว

สำหรับแนวทางการทำงานนั้น จะประเมินสินค้าแต่ละตัว ทั้งทิศทางการผลิต ไปจนถึงการวางแผนการตลาด เพื่อป้องกันการแก้ปัญหาในอนาคต โดยเฉพาะในช่วงที่สินค้าเกษตรมีผลผลิตออกมามากๆ มักจะมีปัญหาด้านการตลาด ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าให้ลดลง หากวางแผนไว้ล่วงหน้า จะแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดและด้านราคาได้ นอกจากนี้ ยังจะทำงานร่วมกันในการให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเพาะปลูกที่เน้นเรื่องคุณภาพและมาตรฐานสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานโลก

นางดวงกมล กล่าวว่า นอกจากนั้น ยังต้องมีการเจรจาตามมาตรการสุขภาพอนามัยและกักกันพืชของสินค้าเกษตร ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน อย่างขณะนี้พบว่า ผลไม้ไทย เช่น ลิ้นจี่ ลำไย เงาะ มะม่วง ยังติดปัญหาการส่งออกไปเวียดนาม เนื่องจากเวียดนาม มีกฎระเบียบการนำเข้า เรื่องโรคพืช และอ้างว่าไทยมีศัตรูพืช ซึ่งทางกระทรวงเกษตรฯ ได้ทำหนังสือแจ้งไปแล้ว ส่วนอินโดนีเซียยังมีมาตรการกีดกันการนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทย เช่นการกำหนดโควตาการนำเข้าผลไม้, การจำกัดด้านที่นำเข้า จาก 8 แห่ง เหลือเพียง 4 แห่ง โดยอ้างความแออัดของท่าเรือหลักในกรุงจาการ์ตา ทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไทย ไม่สามารถนำเข้าที่ทำหลักได้ ทำให้ต้องขนส่งไกลออกไป เพิ่มต้นทุนการขนส่ง เสียเวลาและเสี่ยงต่อสินค้าเน่าเสีย

10 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 3 (1)

โชคดี มีชัย 'ยาง 80 บาท 1 กก.' เป้าหมาย คสช.

แม่จะมี "คำมั่น" จากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย คสช. ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคมที่จะ "ดัน" ราคายางพาราให้ไปยืนอยู่ที่ 80 บาทต่อ 1 กิโลกรัมภายใน 1 เดือน

นั่นก็คือ ภายใน "กุมภาพันธ์"

แต่ "ความมั่นใจ" ในเรื่องนี้ไม่ได้ดำเนินไปด้วย "ความหนักแน่น" อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากคนที่มืบทบาทในเรื่องนี้โดยตรง

อย่างเช่น "รัฐมนตรียาง"

หรือแม้กระทั่ง ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เมื่อไปออกรายการสนทนาทางโทรทัศน์

ก็ "ยอมรับว่ามีปัญหาที่ไม่สามารถดึงขึ้นมายู่ที่ 80 บาทได้"

เหตุผลที่ตั้งที่กล่าวในเวลาต่อมา "ในเมื่อราคาน้ำมันลดลงทำให้ราคายางเทียมเหลือ 40 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม คนก็หันไปใช้ยางเทียมกันหมด"

นี่คือ FACT นี่คือ ความเป็นจริง

กระนั้น ยังนำยีนตีที่คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย คสช. ก็ยังมากด้วยความมั่นใจว่าจะสามารถทำได้และต้องทำให้ได้ภายในเดือนมีนาคม

นี่คือ "คำมั่น" นี่คือ "ความมุ่งมั่น"





10 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 3 (2)

คความมุ่งมั่นของ คสช. เป็นเรื่องน่าศึกษาและจำเป็นต้องทำความเข้าใจ เพราะเราเริ่มต้นจากพื้นฐานแห่งความปรารถนาดี

เพราะเจตนาคือ “คืนความสุข”

เหมือนที่ คสช. โดยแม่ทัพ นายกอง ได้ยืนยันตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 มาแล้วในเรื่องการควบคุมราคา “ลอตเตอรี”

ต้องอยู่ในกรอบไม่เกิน 80 บาท

เหมือนที่ คสช. โดยแม่ทัพ นายกอง ได้ยืนยันเมื่อแรกที่เข้าไปจัดระบบคิว มอเตอร์ไซค์รับจ้างว่าต้องไม่มีการเสียค่าเบี๊ยะเจี๊ยะ

ไม่ว่าเรื่อง “วิน” ไม่ว่าเรื่อง “เสื่อ”

ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เริ่มจากความตั้งใจ เริ่มจากความปรารถนา ต้องการเฉลี่ยสุขให้กับคนในบ้านเมืองอย่างถ้วนหน้าครบตา

และคิดว่าจาก “ความปรารถนาดี” นี้ ไม่ยากที่จะลงมือ “ปฏิบัติ”

เป้าหมายให้ราคายางพาราเลื่อนไปยังจุดที่ 80 บาทต่อ 1 กิโลกรัมก็เริ่มต้นจากพื้นฐานอย่างเดียวกันเพื่อ “คืนความสุข” และนำเสนออย่างสอดคล้องกับข้อเรียกร้องที่เกษตรกรชาวสวนยางต้องการได้

อาจเป็นห่วงทำนอง “ไรแมนติก” แต่ ก็ “น่าชมเชย”

สักเกตหรือไม่ว่าเมื่อได้รับฟังเสียงข้าง อย่างนุ่มนวลจากรัฐมนตรีสาย เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย คสช. ก็เริ่มรัดกุม

ลดระดับลงมาจาก “เป้าหมาย” เดิม เมื่อเห็นว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์มี ความเป็นไปได้ยาก ก็ผ่อนคลายเป็น ภายใต้อำนาจในเดือนมีนาคม

เท่ากับเลื่อนไปอีก 1 เดือน

ประกอบกับเกษตรกรชาวสวนยางที่ เคลื่อนไหวโดยเฉพะะ 16 จังหวัดภาคใต้ ถือได้ว่ามีสายสัมพันธ์อันดีกับคสช.

เพราะมี “คำชี้แนะ” จาก กปปส. ว่า เป็น “พวกเดียวกัน”

เพราะมี “คำชี้แนะ” มาจากสวน โมกขพลารามว่า รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็เป็นตั้ง “รัฐบาลของเรา” ดิกริแห่งความเรียกร้องจึงแตกต่างไปจาก ที่เคยสัมผัสใน “ควนหนองหงส์โมเดล” เมื่อเดือนกันยายน 2556

“คำมั่น” จึงสามารถ “ยึดหยุ่น”

การขับเคลื่อนจึงดำเนินไปในลักษณะ ขับเคลื่อนอยู่ใน “ฐานที่มั่น” ขณะเดียวกัน ก็ “ต่อรอง” ในเรื่องเม็ดเงินที่จะอัดฉีด ลงไป

ถ้อยที่ถ้อยอาศัย ขนมหพสมกับน้ำยา

ไม่ว่าในที่สุดราคาของยางพาราจะไป อยู่เป็นหลัก 80 บาทต่อ 1 กิโลกรัมได้ หรือไม่ มีอะไรที่ซีเรียส

มวลชนพร้อมเข้าใจเหมือนกับที่เข้าใจ เรื่อง “ลอตเตอรี” มวลชนพร้อมผ่อนปรน รอคอยและให้ออกสาอย่างเต็มที่

นี่คือความมีใจของ คณะกรรมการ ขับเคลื่อนนโยบาย คสช.

10 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 19



กันประเด็น

“พาณิชย์-เกษตร” ตั้งคณะทำงาน 6 ชุด

นางดวงกมล เจียมบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รรมว.พาณิชย์หารือร่วมกับนายปิดิพงษ์ พิงบุญ ณ อยุธยา รรมว.เกษตรและสหกรณ์ว่า รัฐมนตรี 2 กระทรวงได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานระดับผู้บริหารของ 2 กระทรวง เพื่อพิจารณาจัดทำแผนด้านการผลิตและการตลาด ในการดูแล และแก้ไขปัญหาให้กับสินค้าเกษตรทั้ง 6 รายการ ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ข้าวมันสำปะหลัง ผลไม้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้มิสเตอร์ที่ดูแลสินค้าเกษตรแต่ละตัวทำหน้าที่ในการหารือกับผู้บริหารทางฝั่งของกระทรวงเกษตรฯ โดยจะเริ่มหารือกันให้ได้ข้อสรุปภายใน 1 เดือน และหลังจากนั้น จะนำเข้าสู่ที่ประชุมของรัฐมนตรี ทั้ง 2 ฝ่ายต่อไป

สำหรับแนวทางการทำงาน จะต้องมีการประเมินร่วมกันว่าสินค้าเกษตรแต่ละตัวจะมีผลผลิตมากน้อยแค่ไหน และแผนงานทางด้านการตลาด กระทรวงพาณิชย์มีแผนอะไรบ้าง ซึ่งจะต้องมาดูให้สอดคล้องกัน เพราะไม่เช่นนั้น หากผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก ก็จะมีปัญหาทางด้านการตลาด และราคาตกต่ำอีก แต่หากสามารถวางแผนการผลิตออกมาให้เหมาะสมก็จะมีปัญหาการล้นตลาด และทำให้ราคาสูงขึ้น ขณะที่การทำแผนด้านการตลาดก็ทำได้ง่ายขึ้น

10 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 8


IN BRIEF


สั่งกวักคืนสวนยางรุกป่า 5 ล้านไร่

นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานฯ เผยว่า จากการตรวจสอบพบว่า มีสวนยางพาราที่ลักลอบปลูกในพื้นที่ป่า ทั้งป่าอนุรักษ์และป่าสงวนกว่า 5 ล้านไร่ในเวลานี้ สิ่งที่ยกวลคือการตัดต้นยางตามพื้นที่ลาดชัน แล้วไม่สามารถขนย้ายออกมาได้หมด หากเกิดฝนตกหนัก ไม้เหล่านั้นอาจไหลลงมาสร้างความเสียหายกับประชาชน เริ่มแรกจึงจะเริ่มตัดต้นยาง 60% ของพื้นที่ ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด



ชาวสวนยางเร่งนำยางก้อนถ้วยออกมาขายก่อนปิดฤดูกรีดยาง ขณะที่ราคายางพารายังตก

 แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ

 วันที่ข่าว : 9 กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ 9 ก.พ.2558 เวลา 09.00 น. เกษตรกรชาวสวนยางพาราในโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ต่างพากันนำยางก้อนถ้วยหรือขี้ยางก้อน ออกมาขายยังจุดรับซื้ออย่างเป็นจำนวนมาก ก่อนจะเข้าสู่ฤดูหยุดกรีดยาง ขณะที่ราคายางพารายังคงอยู่ที่กิโลกรัมละ 21 บาท (ยางเปียกค้ำคืน) ซึ่งไม่มีท่าทีว่าจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างใด เกษตรกรหลายรายหวังว่าเมื่อเปิดฤดูกาลขายยางในอีก 3-4 เดือนข้างหน้า ราคายางพาราก็น่าจะขยับขึ้นบ้าง

ขณะที่ราคายางพาราในวันนี้ (9 ก.พ.2558) ขี้ยางก้อนถ้วยยางสด (กรีดยแล้วเอามาขาย) อยู่ที่กิโลกรัม 18 บาท และขี้ยางก้อนถ้วยยางพักคืน (ก้อนยางที่กรีดยทิ้งไว้แล้วเป็นคืน) อยู่ที่กิโลกรัมละ 21 บาท ขณะที่เกษตรกรวันนี้ รายได้ที่ลดลงจากราคาที่ถดถอยตั้งแต่ต้นปี ทำให้พวกเขาจำเป็นต้องนำยางก้อนถ้วยหรือขี้ยางออกมาขาย ทั้งที่ราคาตกต่ำแต่เกษตรกรก็ต้องฝืนทน ทั้งนี้ แม้เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดบึงกาฬ จะเข้าใจดีว่าการที่ราคายางพาราตกต่ำลงมากอย่างนั้น มีผลมาจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศ จนทำให้บางประเทศคู่ค้ารับซื้อยางพาราจากประเทศไทยในปริมาณที่ลดลง แต่เนื่องจากยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย และมีมูลค่าการส่งออกจนสร้างรายได้ให้เป็นจำนวนมากมหาศาล

ข้อมูลข่าวและที่มา


ผู้สื่อข่าว : พิสิษฐ์ ดวงแก้ว


Rewriter : สุริยน ตันตราจิณ

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เผยการวางผังเมืองและนิคมอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดตรัง

 แหล่งที่มา : สวท.ตรัง

 วันที่ข่าว : 9 กุมภาพันธ์ 2558

นายอดิศร ต้นเองชวน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง กล่าวว่า การที่กระทรวงมหาดไทย จะประกาศการวางผังเมืองและนิคมอุตสาหกรรม จะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดตรัง เป็นอย่างมาก โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน หรือ กรอ. ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง หอการค้าจังหวัดตรัง ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง สหกรณ์ชาวสวนยางพารา ต่างร่วมกันทำหนังสือคัดค้านการประกาศการวางผังเมืองและนิคมอุตสาหกรรม ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้พิจารณาการประกาศ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมโดยตรง

ทั้งนี้ มองว่าประกาศการวางผังเมืองและนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว จะทำให้การลงทุนเป็นไปได้ยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงงาน การก่อสร้างอาคาร อีกทั้ง ยังสวนทางกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้มีการลงทุนในการต่อยอดโดยการนำยางพารามาผลิตเป็นสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า และการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้

ข้อมูลข่าวและที่มา


ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรถไกรสิทธิ์


Rewriter : วสันต์พรพรช จำเริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



อุดรธานี ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบครบวงจรระดับจังหวัด

 แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี

 วันที่ข่าว : 9 กุมภาพันธ์ 2558

ที่ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 นายพนวิชัย สิงห์ศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2558 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการและสภาเกษตรกร ซึ่งเป็นคณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 4549/2557 ร่วมประชุมหารือแนวทางและมาตรการการดำเนินการแก้ไขปัญหายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจรจังหวัดอุดรธานี และแนวทางการลดอุบัติเหตุเนื่องจากถนนลื่นจากน้ำยางหกหรือราดบนผิวจราจรและกีดกันเหม็นในชุมชน

จังหวัดอุดรธานี มีเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 22,058 ครัวเรือน 27,850 แปลง เปิดกรีต 349,306 ไร่ เข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 17,582 ครัวเรือน 21,526 แปลง พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 282,885.75 ไร่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ โอนเงินให้เกษตรกรแล้ว 15,920 ราย จำนวน 173,288 ไร่ จำนวน 173,288,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.82 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม เป้าหมายจังหวัดอุดรธานี 2,300 ครัวเรือน วงเงิน 230,000,000 บาท มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 3009 ครัวเรือนจาก 18 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 130 โครงการควบคุมปริมาณการผลิต สนับสนุนโคนยางเก่าในปี 2558 เป้าหมาย 70 ไร่ ผลการดำเนินงานมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 90 ราย พื้นที่ 1,047 ไร่

ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้สอบถามขั้นตอนการผลิตยางก้อนถ้วย ซึ่งพบว่าปัจจุบันเกษตรกรสวนยางใช้กรดซัลฟูริกทำน้ำยางก้อนถ้วย เนื่องจากมีราคาถูกและสะดวก แต่คุณภาพยางจะมีกลิ่นฉุน (กลิ่นเหม็น) เนื้อยางกรอบ ในขณะที่ยางก้อนถ้วยที่ใช้กรดฟอร์มิก แม้ราคาจะสูงกว่าเล็กน้อย แต่คุณภาพจะดีกว่าเหนียวกว่า กลิ่นไม่ฉุน ซึ่งจังหวัดได้ขอความร่วมมือไปยังโรงงานที่รับซื้อยางให้เพิ่มราคารับซื้อยางที่ใช้เกษตรกร เบื้องต้นสหกรณ์ชาวสวนยางอำเภอน้ำโสม ขานรับนโยบาย รับซื้อยางก้อนถ้วยที่ใช้กรดฟอร์มิกเพิ่มอีกโลกรัมละ 5 สตางค์



นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานแปรรูปยางพาราที่ได้รับการร้องเรียน พบว่า ยางก้อนถ้วยที่ใช้กรดซัลฟูริก กลิ่นยางพาราจะมีกลิ่นฉุนเหมือนหมาฉี่ แต่จะไม่มีผลต่อสุขภาพสร้างเพียงความรำคาญจากกลิ่น ในขณะที่กลิ่นยางพาราที่ออกมาจากขบวนการผลิตจะมีกลิ่นฉุนกว่าและเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานจึงได้กำชับให้โรงงานจัดทำระบบกำจัดกลิ่น บำบัดกลิ่น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

นายณพัชร สิงห์ศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า แนวทางการลดอุบัติเหตุเนื่องจากถนนลื่นจากน้ำยางหกหรือราดบนผิวจราจรและกลิ่นเหม็นในชุมชน ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการการแก้ไขปัญหาเริ่มจากต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทาง ด้วยการทำป้ายประชาสัมพันธ์ ให้เกรงกลัว "ทำน้ำยางหกจับปรับแน่" บังคับใช้กฎหมายอย่างรุนแรง ปรับครั้งละ 5,000 บาท ส่งฟ้องศาล จำคุก 3 ปี เจรจาให้ผู้ประกอบการรับซื้อยางหมาดและยางแห้ง ในการขนส่งให้ติดตั้งรถบรรทุกป้องกันน้ำหกลดถนน ให้ท้องถิ่นจัดหาถังรองรับน้ำยาง ตั้งด่านตรวจจับผู้กระทำผิด พร้อมจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ 4 ฝ่าย และทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนชาวสวนยาง ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ สำหรับโรงงานที่ผลิตและแปรรูปยางพาราทุกโรงงานต้องมีระบบกำจัดกลิ่น บำบัดกลิ่น ถ้าไม่มีจังหวัดจะสั่งปิดการดำเนินกิจการทันที

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา

Rewriter : มณีนรัตน์ ชาญชัยศิลป์

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>